
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 19/2561 

วันพุธท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารส านักงานอธกิารบดี 

_____________________ 
 

รายชื่อกรรมการท่ีมาประชุม      ต าแหน่ง 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร ยศราช    อธิการบดี ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา    รองอธิการบดี  

3. อาจารย์รชฎ เชือ้วิโรจน์   รองอธิการบดี และ 

รักษาการแทนคณบดีคณะสารสนเทศและ

การสื่อสาร  

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย    รองอธิการบดี 

5. อาจารย์อภิชาติ สวนค ากอง     รองอธิการบดี 

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กริติการกุล   รองอธิการบดี 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม   รองอธิการบดี 

8. รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์    รองอธิการบดี 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรอืงชัย จูวัฒนส าราญ   คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล    คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมุาพร อุประ    คณบดีคณะวิศวกรรมและ 

อุตสาหกรรมเกษตร 

12. อาจารย์ ดร.กรีติ ตระการศิริวานิช    รองคณบดีฝา่ยวิชาการและวจิัย 

        แทนคณบดีคณะพัฒนาการทอ่งเที่ยว 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร   คณะศิลปศาสตร์ 

14. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กังวล    คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

15. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสรฐิศิลป์   คณบดีคณะบรหิารธุรกิจ 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จงกล พรมยะ    คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงฯ 

17. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรเีงินยวง   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 

การออกแบบสิ่งแวดล้อม 

18. อาจารย์ ดร.วินัย โยธินศิริกุล     รองคณบดีฝา่ยบรหิาร 

แทนคณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ 

19. อาจารย์ ดร.ศุกร ีอยู่สุข     คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่  

เฉลิมพระเกยีรติ  

20. อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์    คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

21. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอ าพัน   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี     คณบดีวทิยาลัยพลังงานทดแทน 
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23. อาจารย์ ดร.ธรรมพร ตนัตรา     รองคณบดีฝา่ยบรหิาร 

แทนคณบดีวทิยาลัยบรหิารศาสตร ์

24. รองศาสตราจารย ์ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่     ผู้อ านวยการส านักวจิัยและสง่เสรมิ 

วิชาการการเกษตร 

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์   รองผู้อ านวยการฝา่ยยุทธศาสตรฯ์ 

        แทนผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนา 

วิชาการ 

26. นางอริศรา สิงห์ปัน      ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

27. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสรฐิ จรรยาสุภาพ   ประธานสภาพนักงาน 

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากจิ   รองอธิการบดี  

กรรมการและเลขานุการ 

29. นางปราณี พันธุ์วุฒิ      ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 

30. นางพัชรี ค ารินทร ์      หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม/ตดิราชการอื่น 

อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล      รองอธิการบดี 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล    ผู้ช่วยอธิการบดี 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์   ผู้ช่วยอธิการบดี 

3. อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารศีรีสม    ผู้ช่วยอธิการบดี 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์   ที่ปรึกษาอธิการบดี   

5. นายประศาสน์ ก้องสมุทร      ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

6. นางสาวนีร เรียนกุนา      ผู้อ านวยการกองคลัง 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรดีา นาเทเวศร์   รักษาการแทนผู้อ านวยการกองแผนงาน 

8. นายเสรมิศักดิ์ ไชยทา      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานวินัยและ 

นิติการ 
 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม 

1. นางธัญทิวา เผา่ต๊ะใจ      เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

2. นางสาวกริยิา ทิพย์โอสถ     เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

3. นางลัดดาวรรณ บ ารุงกาญจน์     เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เจ้าหน้าที่ประจ าห้องบันทกึเสียง 

นายชัยรัตน์  จีรวัฒนกุล      ช่างเทคนิค 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

  เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ   
 

แนวคิดในการบริหารงานบคุคล 
 

  ตามที่อธิการบดีได้เดินทางเข้ารว่มประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร ่เมื่อวันที่ 26-

27 พฤศจิกายน 2561 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นั้น โดยอธิการบดีได้แจ้งถึงประเด็นส าคัญจาก                                

ที่ประชุมเกี่ยวกับแนวคดิในการบรหิารงานบุคคล ดังนี ้

  1. ผูบ้รหิารและคณาจารย์ ต้องมีวนิัย คุณธรรม จรยิธรรมในวิชาชีพ มีจติวิญญาณในความเปน็

ครู รวมถงึต้องสรา้งเครอืข่ายและการมีส่วนร่วมกับชุมชน และพัฒนาทักษะด้านภาษา ดิจทิัล อย่างสม่ าเสมอ 

  2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   2.1 การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ถือเป็นการสร้างแรงจูงใจและสร้างขวัญ

ก าลังใจให้กับบุคลากร ผู้บังคับบัญชาต้องชี้แจง สร้างความเข้าใจกับบุคลากรกับผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนการ

ประเมินทุกครั้ง และในกรณีที่มีผู้เห็นแย้งผลการประเมินต้องมีการชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับผลคะแนนนั้นอย่าง

โปรง่ใสและชัดเจน 

   2.2 หลักเกณฑ์การประเมินต้องจัดท าเป็นประกาศกลาง มีการก าหนดวันบังคับใช้

ก าหนดองคป์ระกอบ และสัดส่วนในการประเมินให้ชัดเจน โดยยึดการประเมินผลจากการปฏิบัติตนเป็นหลัก และ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานเป็นล าดับต่อมา  

  3. การขอเลือ่นวิทยฐานะช านาญการพเิศษ ต้องเปน็ผู้ที่ไมถู่กลงโทษทางวนิัยและจรรยาบรรณ

วิชาชีพย้อนหลัง 5 ป ี

  ทั้งนี้  ในเบื้องต้นอธิการบดีได้มอบเอกสารประกอบการประชุมในเรื่องดังกล่าวให้แก่                                               

ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) เพื่อสรุปเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย

เพื่อทราบและพิจารณาแล้ว 
 

  ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) 

น าเสนอคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลฯ เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

   ครั้งที่ 18/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องเพื่อพิจารณาทักท้วง 
 

- ไม่ม ี– 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
 

4.1 ด้านวิชาการและการเรียนการสอน 
 

 ๑) ขอถอนรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้ งที่  18/2561                              

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

จ านวน 445 คน โดยให้ส าเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ไปแล้วนั้น  
 

เนื่องจากได้รับแจ้งจากวิทยาลัยบริหารศาสตร์ว่า ตามที่ได้เสนอผู้ส าเร็จการศึกษา สาขาวิชา

การบริหารท้องถิ่น จ านวน 11 คน นั้น มีนักศึกษาจ านวน 1 คน คือ คือ นายอภิรักษ์ โสระสา นักศึกษารหัส 

5805204350 ยังไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เนื่องจากยังไม่ผ่านรายวิชา กช321 เศรษฐกิจพอเพียง

และการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นวิชากลุ่มสังคมศาสตรท์ี่หลกัสูตรบังคับ จึงขอถอนรายชื่อนักศึกษารายดังกล่าวออก

จากผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น จากจ านวน 11 คน 

เหลือ จ านวน 10 คน ดังนั้น ผู้ส าเร็จการศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ 0523.21.5/309 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 

2561 จ านวน 445 คน จะเหลือเพยีง จ านวน 444 คน ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ถอนรายชื่อ นายอภิรักษ์ โสระสา ออกจากผู้ส าเร็จ

การศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ตามที่เสนอข้างต้น และให้แจ้งส านักงานสภาฯ พิจารณา

ด าเนินการถอนรายชื่อนักศึกษารายดังกล่าวออก ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และเสนอ

สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตามล าดับ 
 

๒) พิจารณาการอนุมัติปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 ได้มีมติ

มอบอ านาจการอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาให้นายกสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านการพิจารณาให้ความ

เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย แล้วรายงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบ นั้น 
 

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการแจ้งว่า มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาครบหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งสิ้น 8 คน โดยผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจ าคณะเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ สกุล ชื่อปริญญา

จากส านักบริหารและพัฒนาวิชาการแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
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ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้วา่ เนื่องจากที่ผา่นมาพบปัญหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จัดส่งผลการเรียนให้กับส านักบริหารฯ ล่าช้า จึงส่งผลให้การด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้อง

ล่าช้าตามไปด้วย โดยเฉพาะนักศึกษาที่จะจบการศึกษา ท าให้การจบการศึกษาล่าช้า ส่ งผลกระทบต่อนักศึกษา

ทันที ดังนั้น ผู้บริหารทุกคณะ-วิทยาลัย ต้องก ากับดูแลและเน้นย้ ากับอาจารย์ในหลักสูตรต้องให้ความส าคัญและ

ต้องส่งผลการเรียนให้ตรงตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้โดยเครง่ครัด  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบรายชื่อและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามที่เสนอ โดยให้ส าเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 

7 พฤศจิกายน 2561 และส่งให้ส านักงานสภาฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  และเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อทราบตามล าดับ 

2. ให้ทุกคณะ-วิทยาลัย น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 
 

  3) กรณีการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากร 

    และส่งเสริมการเกษตร 
 

ตามที่หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและอยู่ระหว่างบันทึก                            

ในระบบ CHECO เพื่อเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณารับทราบหลักสูตร นั้น  
 

ต่อมาบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งว่า เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวได้ก าหนดเปิดการเรียนการสอน

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร  ที่เข้าศึกษาตั้งแต่                              

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ศึกษาในหลักสูตร

ดังกล่าว จ านวน 1 ราย คอื นายสุวิชาญ ทุนอินทร ์รหัส 5801732005 ได้จัดส่งดุษฏีนิพนธ์ฉบับสมบูรณแ์ละ

เอกสารประกอบการขอจบการศึกษา เพื่อขอส าเร็จการศึกษา ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 (ซึ่งเป็นก าหนดวัน

ส าเร็จการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2561 ด้วย) และ

คาดว่าจะมีนักศึกษาที่สอบดุษฏีนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว จะส าเร็จการศึกษาอีกจ านวน 2 ราย ในช่วงเดือน

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อให้การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาดังกล่าวเป็นไปอย่ างถูกต้อง 

บัณฑติวิทยาลัย จึงเสนอหารือ ดังนี้ 

1. ในกรณีของนักศึกษาจ านวน 1 ราย คือ นายสุวิชาญ ทุนอินทร์ รหัส5801732005 

สามารถส าเร็จการศึกษา ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 และมีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี

การศึกษา 2561 ได้หรอืไม่ อย่างไร 

2. หากไม่สามารถส าเร็จการศึกษา ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ได้ ในภาคการศึกษาที่ 

2/2561 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิชาดุษฏีนิพนธ์ตัวสุดท้ายซ้ า หรือ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและช าระ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากตามปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2561 ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 ได้ก าหนดวันลงทะเบียนรายวิชาส าหรับนักศึกษารหัสก่อน 60 

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  
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ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้นัดหารือกับผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561                                 

ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ อาคารอ านวย ยศสุข และมีข้อสรุปแนวทางการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว เสนอ

คณะกรรมการวชิาการพจิารณา ดังนี้ 

1. เร่งรัดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบพิจารณาความ

สอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) และท าการตรวจสอบข้อมูลในระบบ 

อย่างรอบคอบ ไม่ให้มีขอ้ผิดพลาด เพื่อป้องกันไม่ให้ต้องมีการส่งกลับข้อมูลในระบบพิจารณาความสอดคล้องของ

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ระหว่างหลักสูตรกับผู้ตรวจของมหาวิทยาลัย 

2. เมื่อผู้ตรวจของมหาวิทยาลัยได้กดส่งการบันทึกข้อมูลในระบบ CHECO ไปยังส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอให้ทางงานหลักสูตรด าเนินการประสานกับผู้ดูแลหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ สกอ. ให้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบ CHECO ของหลักสูตรนี้เป็นกรณีเร่งด่วน    

เพื่อให้การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จาก สกอ. สอดคล้องกับการอนุมัติส าเร็จการศึกษาของ

นักศึกษา 

3. เห็นควรให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา

ทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ) ทั้งนี้ เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการ                          

การอดุมศึกษา (สกอ.) ส่งคืนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 รายละเอียดตามหนงัสอืที่ ศธ 0506(2)/2023 

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 และหลักสูตรผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ 

6/2561 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (ตามที่ระบุไว้  

ในรายละเอียดของหลักสูตร มคอ. 2) โดยหลักสูตรยังอยู่ในกระบวนการบันทึกขอ้มูลในระบบ CHECO 
   

คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุม 16/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน  2561 พิจารณา

แล้วมีมติให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและ

ส่งเสรมิการเกษตร ที่เข้าในภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2558 เฉพาะราย นายสุวิชาญ  ทุนอินทร ์นักศึกษา

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร และมอบหมายให้หลักสูตรและส านัก

บริหารและพัฒนาวิชาการ รายงานข้อมูลของกรณีที่หลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรล่าช้าจนส่งกระทบต่อ

นักศึกษาต่อคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อ

ที่ประชุมด้วยแล้ว  
 

  ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้  

1. หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง หรือยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบพิจารณาความ

สอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) จะไม่สามารถรับนักศึกษาได้ โดย

แนวทางในการแก้ไขปัญหาคอื ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรเดิมไปพลางกอ่นจนกวา่หลักสูตรปรับปรุง

จะผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และบันทึกข้อมูลในระบบ CHECO เรียบร้อยแล้ว 
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  2. เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบางหลักสูตรไม่ได้ท าหน้าที่ในการ

พิจารณาเนื้อหาในหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรตามเป้าหมายและระยะเวลาที่ก าหนด ดังนั้น คณบดีทุกคณะ

ต้องก ากับควบคุมและตรวจสอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ท าหน้าที่ดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมายและ

ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้มีการติดตามผลการปรับปรุงหลักสูตรในการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

หรอืคณะกรรมการประจ าคณะทุกคร้ัง  
   

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. ให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์) ผู้อ านวยการส านักบริหารฯ และ

งานวินัยและนิติการ กองการเจา้หน้าที่ หารือรว่มกันเพื่อพิจารณาแนวทางการด าเนินการในทุกมิติ รวมทั้งศึกษา

ข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในกรณีนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาทุกราย และให้สรุปผลการหารือดังกล่าว

เสนอคณะกรรมการบรหิารฯ พิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป (วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561) 

  2. ให้คณบดีทุกคณะ-วิทยาลัย ก ากับดูแลและตรวจสอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ท า

หน้าที่ในการปรับปรุงหลักสูตรและพิจารณารายละเอียดในหลักสูตรให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่

ก าหนดอย่างเครง่ครัด 
 

4.2 ด้านกฎหมาย 
 

 ๑) “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วา่ด้วยการใช้บรกิารส านักหอสมุด พ.ศ. .... 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการใช้บริการส านักหอสมุด พ.ศ. 

2554 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ไปแล้วนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เปลี่ยนสถานะเป็น

หน่วยงานในก ากับของรัฐแล้ว ส านักหอสมุดจึงเสนอ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการใช้บริการ

ส านักหอสมุด พ.ศ. .... เสนอคณะกรรมการรา่งประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายพิจารณา  
 

ทั้งนี้ เนื่องจากตามมาตรา 22 (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560                                        

ให้อ านาจสภามหาวิทยาลยัเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัตงิาน

ของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรอืส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ 

และประกาศส าหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปได้ แต่ปัจจุบันสภามหาวิทยาลัยยังมิได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัย

ออกระเบียบในเรื่องดังกล่าว ในการนี้ คณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ขอ้บังคับ และกฎหมาย ในการประชุม 

คร้ังที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของ

ส านักหอสมุด จึงมีมติเห็นควรให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1. ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการใช้บริการส านักหอสมุด พ.ศ. 2554 

2. ให้ความเห็นชอบมอบหมายมหาวิทยาลัยให้มีอ านาจในการออกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ว่าด้วยการใช้บริการส านักหอสมุด พ.ศ. .... 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
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ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้วา่ เพื่อให้การด าเนินการจัดท าระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ

ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ควรพิจารณาจัดระบบและหลักเกณฑ์ในการจัดท าระเบียบ ข้อบังคับ

ต่าง ๆ รวมถงึอ านาจในการลงนาม และการมอบอ านาจจากสภามหาวิทยาลัยให้ชัดเจน  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้งานวินัยและนิติการ กองการเจา้หน้าที่ พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

1. พิจารณาอ านาจในการออกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการใช้บริการส านักหอสมุด 

พ.ศ. .... ให้ละเอียดอีกครัง้หนึ่ง 

2. พิจารณาจัดระบบและหลักเกณฑ์ในการจัดท าระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย รวมถงึอ านาจในการลงนาม และการมอบอ านาจจากสภามหาวิทยาลัยให้ชัดเจน  

3. สรุปผลการพิจารณาทั้ง 2 ข้อ เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาในการประชุม                             

คร้ังต่อไป (วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561) 
 

๒) “ร่าง” ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแมโ่จ้  

    ว่าด้วยการสนับสนุนบุคลากรในมหาวิทยาลัยไปปฏบิัติงานในหน่วยงานอื่นภายนอก 

    มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

ตามที่ที่ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 

2558 ได้มีมติเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาระเบียบฯ ว่าด้วยการสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยไป

ปฏิบัติงานในภาคเอกชน เพื่อพัฒนางานด้านวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ให้มีการน า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ได้มีมติมอบหมายให้รอง

อธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ด าเนินการจัดท าร่างหลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรในมหาวิทยาลัย                                          

ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย (Talent Mobility) ให้แล้วเสร็จ โดยใช้หลักเกณฑ์ที่มีความ

ครอบคลุมทุกด้าน และให้เกดิผลกระทบน้อยที่สุด และเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง นั้น 
 

สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ ได้จัดท า “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการสนับสนุน

บุคลากรในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. ....  โดยงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่                                  

ได้ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับ “ร่าง” ประกาศฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลกับระเบียบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการสนับสนุนอาจารย์ไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจ 

(Talent Mobility) พ.ศ. 2559 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. 2557 แล้วเสนอคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลฯ ในการประชมุ 

คร้ังที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ดังกล่าว และให้ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา                                

ตั้งตระกูล) ก าหนดเกณฑ์หรือองค์ประกอบในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม และให้เสนอคณะกรรมการร่างประกาศ 

ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย เพื่อตรวจสอบกอ่นเสนอประธานฯ ลงนามประกาศใช้ต่อไป 
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2. ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า การด าเนินการตามประกาศฯ ข้างต้น ไม่ควรมีผลประโยชน์ทับ

ซอ้นหรอืแอบแฝง และไม่ควรมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรอืการเรยีนการสอน ซึ่งควรมีการวิเคราะห์งาน เงนิ 

คน ให้ถ่ีถ้วน 
 

คณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2561 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ได้พจิารณา “รา่ง” ประกาศฯ ดังกล่าวแล้วเห็นว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยแมโ่จ้

ได้เปลี่ยนสถานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐแล้ว การพจิารณาอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัยไป

ปฏิบัติงานภายนอกควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้

ก าหนด และควรค านึงถึงความเหมาะสมของการปฏิบัติงาน ของบุคลากรทุกสายงานด้วย ที่ประชุมจึงมีมติให้

เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการว่าสมควรออกประกาศใช้บังคับหรือไม่ 

อย่างไร ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า การไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยของบุคลากร                                  

ต้องก าหนดหลักเกณฑ์และองค์ประกอบของคณะกรรมการให้ชัดเจน ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม                                          

การด าเนินการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และควรศึกษารายละเอียดจากมหาวิทยาลัยอื่นเพื่อประกอบการ

พิจารณาให้รอบคอบ 

ส าหรับประกาศฯ ดังกล่าว หากใช้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพรฯ่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

อาจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและหรือการเรียนการสอน เนื่องจากมีบุคลากรจ านวนน้อย ดังนั้น                                    

ควรพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป หรอืไม่ อย่างไร 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโดยหลักการที่จะออกประกาศฯ ตามที่เสนอ และมอบหมาย

ให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล) หารือร่วมกับผู้ เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย                                            

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ) ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) 

ผู้แทนจากที่ประชุม Dean Forum ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองแผนงาน และผู้อ านวยการกองการ

เจ้าหน้าที่ โดยน าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดใน “ร่าง” ประกาศฯ 

ให้ละเอียดรอบคอบ  และเสนอคณะกรรมการรา่งประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย พิจารณา กอ่นเสนอ

ประธานคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลฯ ลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 

3) “ร่าง” ค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการร่างประกาศ  

    ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย 
 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1729/2559 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้

แต่งตั้งคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ไปแล้วนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยน

สถานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ประกอบกับกรรมการ

บางท่านได้เกษยีณอายุงานไปแล้วตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2561 นั้น 

 

  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการชุดดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

คณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 

พฤศจิกายน 2561 จึงมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่  1729/2559 ลงวันที่ 11 
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พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ตาม“รา่ง” ค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

1. รองอธิการบด ี(อาจารย์รชฏ เชือ้วิโรจน์)   ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยอธิการบด ี(นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ)  รองประธานกรรมการ 

3. ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรเีงินยวง  กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพรัตน์ อึง้เศรษฐพันธ์  กรรมการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรดีา นาเทเวศร ์  กรรมการ 

7. อาจารย์ ดร.สุนทร ค ายอด    กรรมการ 

8. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที ่   กรรมการ 

9. หัวหน้างานวินัยและนิติการ    กรรมการและเลขานุการ 

10. นายอดิศร สุวรรณ     ผู้ช่วยเลขานุการ 

11. นายวันเฉลมิ ปัญญาดี    ผู้ช่วยเลขานุการ 

12. นางสาวคัทลียา ใจศรีธิ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ค าสั่งฯ ตามที่เสนอ และให้เสนออธิการบดีลงนาม 

ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ช่วยเลขานุการ ให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมตามข้อ 13 ของประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง 

คา่ใช้จา่ยในการประชุม ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ระบุว่า “ข้อ 13 ในคณะกรรมการนอกเหนือจาก 

ข้อ 6 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ได้รับค่าตอบแทนในอัตราไม่เกินกึ่งหนึ่งของ

อัตราค่าเบี้ยประชุมที่คณะกรรมการชุดนั้นได้รับ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผู้ช่วยเลขานุการตามวรรคหนึ่ง 

ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกนิสองคน...”  
 

๔) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดอตัราค่าตอบแทนท่ีปรกึษา 

    และ คณะกรรมการโครงการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรยีนการสอน 

    คณะสัตวแพทย์ศาสตรม์หาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

ตามที่กองแผนงานได้เสนอขอก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาและ คณะกรรมการโครงการ

พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนคณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 6 คน ๆ ละ 

5,000 บาท ต่อการประชุมหนึ่งคร้ัง โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณโครงการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรยีน

การสอนคณะสัตวแพทย์ศาสตรม์หาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น เนื่องจากการก าหนดอัตราคา่ตอบแทนที่เสนอ มีอัตราสูง

กว่าอัตราที่ก าหนดตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประชุม ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 

2559 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                                

กองคลังจึงจัดท า “รา่ง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาและ คณะกรรมการ

โครงการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนคณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เสนอ

คณะกรรมการเงินรายได้พจิารณา  
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คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 

พิจารณาแล้วเห็นควรให้ปรับแก้ไขอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาและคณะกรรมการโครงการพัฒนาหลักสูตร และ

การจัดการเรียนการสอนคณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ 

1. ที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลภายนอก ในอัตราท่านละไม่เกนิ 5,000 บาท ต่อคนต่อคร้ัง 

2. คณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก ในอัตราท่านละ ไม่เกนิ 3,000 บาท ต่อคนต่อคร้ัง 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประชุม ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ไปแล้วนั้น ดังนั้น การก าหนดค่าตอบแทน                      

ที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ต้องมีความสอดคล้องกับประกาศฯ ดังกล่าวด้วย  
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีต ิดงันี ้

1. เห็นชอบ “รา่ง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ ทั้งนี ้ให้กองคลังปรับแกไ้ข “รา่ง” ประกาศฯ ในข้อ 1 

(ก) และ (ข) โดยให้ตัดรายชื่อที่ปรึกษาออก กอ่นเสนออธิการบดีลงนาม 

  2. มอบให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ) ผู้อ านวยการส านักงาน

ตรวจสอบภายใน และผู้อ านวยการกองคลัง น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา 
 

5) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุน 

    ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการความร่วมมือ 

    ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภฏูาน 
 

ตามที่ มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยแม่ โจ้  เ รื่ อ ง  หลัก เกณฑ์การให้                                 

เงินอุดหนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัย                           

แม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักร ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การ

ด าเนินการเก่ียวกับการให้ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาในโครงการฯ ดังกล่าว สอดคล้องและ

เอื้อต่อการเบิกจ่ายเงินได้ตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการหลักสูตร สถานบริการฝึกอบรมและให้

ค าปรึกษาด้านการท่องเที่ยว จึงได้ปรับแก้ไข ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนทุนการศึกษาส าหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ 

ราชอาณาจักร เสนอที่ประชุมแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณของโครงการความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน ในการประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 

24 ตุลาคม 2561 โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้คณะกรรมการเงินรายได้พจิารณา 
 

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561  

พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ “ร่ า ง ”  ประกาศฯ ตามที่ เสนอ โดยให้ปรับแก้ ไ ขข้อความก่อนเสนอ                                             

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเงินรายได้ได้ด าเนินการ

ปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศฯ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม                           

ด้วยแล้ว 



- ๑๒ - 

  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้กองคลังปรับแก้ไข

รายละเอียดใน “ร่าง” ประกาศฯ ก่อนส่งให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้อง และ

เสนออธิการบดีลงนาม ดังนี้ 

1. ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 2 แก้ไขค าว่า “Uion” เป็น “Union” 

2. ก าหนดวันบังคับใช้ประกาศฯ เป็น “ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561” 
 

๖) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท 

    เหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปรญิญาโท หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต  

    สาขาวชิาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท

เหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ                                                              

คณะบริหารธุรกจิ ลงวันที 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ไปแล้วนั้น ทั้งนี ้ที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี

ประเด็นส าคัญในการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย โดยปรับค่าใช้จ่ายในส่วนของการศึกษาดูงาน

ต่างประเทศลง จากเดิม เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 150,000 บาท เป็น เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 

บาท ทัง้นี ้คณะบริหารธุรกจิได้ปรับแก้ไข ประกาศฯ เรื่อง คา่ธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนกัศึกษา

ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ และเสนอ

คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 โดย                                       

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการเงินรายได้พจิารณา 
 

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในส่วนของการปรับลดค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ซึ่งหน่วยงานวิเคราะห์

แล้วไม่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของหลักสูตรฯ จ านวน 120,000 บาท และให้เสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้งานวินัยและนิติการ 

กองการเจา้หน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องกอ่นเสนออธิการบดีลงนาม 
 

4.3 การพัฒนาแนวทางการใชพ้ืน้ที่การวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงกุ้งของมหาวิทยาลัย 

แม่โจ้-ชุมพร กับ บริษัท เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) ฟาร์มละแม  
 

ตามที่คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ ช่วยอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ 

10/2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ได้พิจารณาข้อมูลในการส ารวจและศึกษาข้อมูลการใช้พื้นที่การวิจัย

และพัฒนาการเลี้ยงกุ้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)                                 

เพื่อประกอบการพิจารณาลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ในปี 2562 โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและ

มอบหมายให้ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์) น านโยบายและข้อเสนอแนะจาก

สภามหาวิทยาลัยหารือรว่มกับผูเ้ก่ียวข้องเพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลให้ครบถ้วน ชัดเจน และเสนอคณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ขอ้เสนอแนะ นั้น 
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ในการนี้ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกยีรติ ชัยพิบูลย์) ได้น าข้อเสนอแนะจาก

ที่ประชุมรองอธิการบดีฯ หารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องแล้ว จึงสรุปผลการหารือเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและให้

ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดท า MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 

จ ากัด (มหาชน)  (ฟาร์มกุ้งละแม จังหวัดชุมพร) ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ควรพิจารณาวางระบบวิธีคิด วิธีการท างาน และแผนการ

ท าความรว่มมือรว่มกับหน่วยงานภายนอกในภาพรวมทั้งดา้นงาน เงิน คน ให้ชัดเจน รวมถงึมีการเชื่อมโยงกับการ

บรหิารจัดการ การบรกิารวชิาการ และการบริหารทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องค านึงถงึหลักความเป็น

ธรรม และตรรกะเหตุและผล ทั้งนี้ ในการท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยต้องชี้แจงและ

สื่อสารนโยบายเรื่อง Well being / GO Eco / Go green ให้หน่วยงานทราบด้วย  
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน                                         

บัวจูม) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิร 

กิรติการกุล) และผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์) พิจารณาเกี่ยวกับการร่วมมือ

ทางวิชาการที่พิจารณาทั้งความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และหลักสูตร เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน โดยต้อง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และให้สรุปผลการหารือเสนอคณะกรรมการอ านวยการบริหาร

ทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะกรรมการบรหิารฯ พิจารณาตามล าดับ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ    
 

5.1 รับทราบการจัดโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ  

โครงการสานสัมพันธ์ระหวา่งผู้บริหารกับบคุลากรประจ าปี 2561  
 

 ตามที่คณะกรรมการสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2561                                   

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 และคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ 

โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรประจ าปี 2561 และให้เสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 ระยะเวลาจัดโครงการ : วันที่ 5 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2561 

 สถานที่  : ศูนย์กีฬา เฉลิมพระเกียรติ  สนามกีฬาอินทนิล  และสระว่ายน้ าอุบลรัตน                              

ราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 ชนิดกีฬา : ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง แบดมินตัน เทเบลิเทนนิส เซปัคตะกรอ้ กรีฑา ว่ายน้ า 

กอล์ฟ กีฬามหาสนุก 

 งบประมาณ : ขอสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 56,000 บาท  
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โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรประจ าปี 2561 

วัน เวลา สถานที่ : วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ลานจัตุรัสนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

งบประมาณ : จากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 385,000 บาท 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561) 
 

ด้วยส านักงานตรวจสอบภายในได้รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานตรวจสอบภายใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบ  12  เดือน (เดือนตุลาคม  2560 - เดือนกันยายน  2561) โดยได้รายงานผล

การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 จ าแนกออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ส านักงาน

ตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 แล้ว  จึงขอ

รายงานผลฯ  รอบ  12  เดือน  ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2560 – เดือนกันยายน  2561 จ านวน   29  หน่วยงาน 

ซึ่งเป็นหน่วยงานภารกิจหลัก จ านวน 16 หน่วยงาน หน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลัก จ านวน 4 หน่วยงาน และ

หน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลัย จ านวน 9 หน่วยงาน  แยกออกเป็น  6 เรื่อง  ดังนี้ 

(1)  การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  (Compliance  Audit  

(2)  การตรวจสอบด้านการเงิน  (Financial  Audit)  

(3)  การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน  (Operational  Audit)  

  (4)  การตรวจสอบด้านด าเนินงาน  (Performance  Audit)   

(5)  การตรวจสอบด้านสารสนเทศ  (Information Audit)   

(6)  การสอบทานการควบคุมภายในและแผนบรหิารความเสี่ยง ปีงบประมาณ  2560   

ส่วนที่  2  การติดตามผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.  2561 ได้ด าเนินการติดตามตามหลักเกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จ านวน  29  

หน่วยงาน  จ านวน  6  เรื่อง จ าแนกออกเป็น 3 กรณ ีคอื  

- กรณีที่ 1 ด าเนินการตามข้อเสนอแนะครบถ้วนถูกต้อง  จ านวน  2  เรื่อง  (ด้านการเงิน/ การ

สอบทานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงฯ)  

- กรณีที่ 2 ด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว แต่บางประเด็นอยู่ระหว่างด าเนินการ   

- กรณีที่ 3 อยู่ระหว่างด าเนินการตามข้อเสนอแนะ  ภายใน 30 วันท าการ ตามหลักเกณฑ์การ

ติดตามผลการตรวจสอบ จ านวน 4 เรื่อง (ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ/ ด้านปฏิบัติงาน/ ด้านด าเนินงาน/ 

ด้านสารสนเทศ)   ขอมูล เพียงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งจะได้ติดตามเรื่องที่คงค้างเพื่อรายงานเสนอ

มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในแต่ละกรณตี่อไป 
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  ส่วนที่  3  การประเมินความเสี่ยง  แผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบ

ประจ าปี ส านักงานตรวจสอบภายในได้วางแผนการตรวจสอบระยะยาว (3 ปี) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

– พ.ศ. 2564 และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   โดยพิจารณาข้อมูลจากการประเมิน

ความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจทั้ง 30 หน่วยงาน และการประเมินความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนงานพื้นฐานและแผนงานบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เฉพาะโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 

10 ล้านบาทขึ้นไป  จ านวน  15 โครงการ รวมจ านวนเงิน 311,579,100.00 บาท  รวมถึงข้อคิดเห็นและ

นโยบายของอธกิารบดี  ซึ่งตามแผนการตรวจสอบระยะยาวฯ ได้วางแผนให้ครอบคลุมหน่วยรับตรวจจ านวน  29 

หน่วยงาน (ยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติ)  และเรื่องที่ตรวจสอบ จ านวน 6 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

(รวมถึงการสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง) ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้าน

ด าเนินงาน ด้านสารสนเทศ และด้านการบรหิาร ทั้งนีใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้วางแผนการตรวจสอบเพือ่

ตรวจสอบให้ครบถ้วนทั้งหน่วยรับตรวจและเรื่องที่ตรวจสอบ 

  ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ทุกหน่วยงานต้องให้ความร่วมมือในการ

ตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ส านักงานตรวจสอบภายใน กองคลัง กองแผนงาน กองการเจ้าหน้าที่ 

และงานวินัยและนิติการ ต้องท าหน้าที่ในการให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานอย่างกัลยาณมิตร เกี่ยวกับการแก้ไข

ปัญหา สิ่งใดที่แสดงถงึการเจตนาไม่ดี สิ่งใดที่ใชอ้ านาจร่วมได้ เป็นต้น 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีต ิดงันี ้  

1. ให้เสนอคณะกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบระบบงานและบริหารความเสี่ยง  และ                                  

สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาตามล าดับ 

2. ให้ส านักงานตรวจสอบภายใน กองคลัง กองแผนงาน กองการเจ้าหน้าที่ และงานวินัยและ

นิติการ น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
 

5.3 แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น ส านักงานตรวจสอบภายในได้สรุปแนวทางการประเมิน ITA ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มให้กับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. การพัฒนาการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ                                   

ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ซึ่งส านักงาน ป.ป.ช. โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส

ของหน่วยงานภาครัฐ ได้ศึกษารายละเอียดแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมฯ ประจ าปีงบประมาณ 
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พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จา่ยงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจรติเชิงรุก โดยให้ความส าคัญ

ในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกดิการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจรติ (CPI) ของ

ประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ส านักงาน ป.ป.ช. จึงได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการ

ประเมิน (ITA System) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล และการก ากับ

ติดตามการประเมินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการวิเคราะห์และประมวลผลการประเมินได้อย่าง

อัตโนมัติ ตอบสนองต่อการน าข้อมูลไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานที่รับการประเมิน และการวางแผนป้องกันการ

ทุจรติในอนาคต 

2. กลุ่มเป้าหมายการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดอยู่ในกลุ่มหน่วยงานเฉพาะ จากจ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการ

ประเมินทั้งหมด ๘๓ สถาบัน โดยส านักงาน ป.ป.ช. ได้มอบหมายให้ สกอ. เป็นหน่วยงานก ากับติดตามการ

ประเมินผล 

3. กรอบเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอน กรอบเวลา 

๑. ช่วงเตรยีมการประเมิน มกราคม – เมษายน ๒๕๖๒ 

๒. ช่วงด าเนินการประเมิน พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๓. ช่วงรายงานผลการประเมิน สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

4. เครื่องมือท่ีใช้ ตัวชี้วัด และวิธเีก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือ ตัวชี้วัด วิธีเก็บข้อมูล 

๑. แบบวัดการรับรูข้องผู้มี                 

ส่วนได้เสยีภายใน (Internal 

Integrity and Transparency 

Assessment : IIT)  

๑. การปฏิบัติหนา้ที ่

๒. การใช้งบประมาณ 

๓. การใช้อ านาจ 

๔. การใช้ทรัพย์สินราชการ 

๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

บุคลากรตอบแบบส ารวจด้วยตนเองผา่น

ระบบ ITAS 

๒. แบบวัดการรับรูข้อง    ผูม้ี

ส่วนได้เสยีภายนอก 

(External Integrity and 

Transparency Assessment : 

EIT) 

๖. คุณภาพการด าเนนิงาน 

๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

๘. การปรับปรุงการท างาน 

ด าเนินการ ๒ วธิี ได้แก ่

๑. หน่วยงานผู้ประเมนิ เก็บขอ้มูลตาม

บัญชรีายชื่อ ที่หน่วยงานรวบรวม

จัดส่งให ้หรอืจากการส ารวภาคสนาม 

จากนั้นจึงน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ ITAS 

๒. ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีภายนอกตอบแบบ

ส ารวจด้วยตนเองผ่านระบบ ITAS 

 

 

 



- ๑๗ - 

  

เครื่องมือ ตัวชี้วัด วิธีเก็บข้อมูล 

3. แบบตรวจการเปดิเผยขอ้มูล 

    สาธารณะ (Open Data  

    Integrity and Transparency  

    Assessment : OIT) 

๙. การเปดิเผยข้อมลู 

การป้องกันการทุจรติ 

3. Admin หน่วยงานตอบแบบส ารวจผ่าน 

    ระบบ ITAS และผู้บรหิารที่รับผิดชอบ 

    การประเมนิของหน่วยงานอนุมัติการ 

    ตอบผ่านระบบ ITAS 
 

และเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ โดย สกอ. ได้ขอให้

มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการประเมินฯ ในการนี้ จึงเสนอพิจารณาผู้รับผิดชอบข้อมูลส าหรับตอบแบบตรวจ

การเปดิเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชีว้ัดที่ ๙ และ ๑๐ ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดย่อย ผู้รับผิดชอบข้อมูล 

๙.๑ ข้อมูลพืน้ฐาน  รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี / 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ขอ้ O๑ – O๙) 

๙.๒ การบรหิารงาน  รองอธิการบดี / กองแผนงาน (ข้อ O๑๐ – O๑๒) 

ผู้ช่วยอธิการบด ี/ กองการเจา้หน้าที ่(ข้อ O๑๓)  

รองอธิการบดี / ส านักบริหารฯ (ข้อ O๑๔ – O๑๗) 

๙.๓ การบรหิารงบประมาณ  รองอธิการบดี / กองคลัง (ขอ้ O๑๘ – O๒๔) 

๙.๔ การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ผู้ช่วยอธิการบด ี/ กองการเจา้หน้าที ่(ข้อ O๒๕ – O๒๘) 

๙.๕ การส่งเสรมิความโปรง่ใส  รองอธิการบดี / กองกลาง (ขอ้ O๒๙ – O๓๓) 

๑๐.๑ การด าเนนิการเพื่อป้องกันการทุจรติ  ผู้ช่วยอธิการบด ี/ กองการเจา้หน้าที ่(ข้อ O๓๔ – O๔๑) 

๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อปอ้งกันการทุจรติ  รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี / 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ขอ้ O๔๒) 

รองอธิการบดี / กองกลาง (ขอ้ O๔๓ และ O๔๕) 

รองอธิการบดี / กองคลัง (ขอ้ O๔๔) 

ผู้ช่วยอธิการบด ี/ กองการเจา้หน้าที ่(ข้อ O๔๖ - O๔๘) 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เนื่องจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                                  

ในแต่ละปีจะส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ทุกหน่วยงานต้องให้ความส าคัญ                      

ในการรณรงค์และส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ทั้งนี้ หากพบว่าผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตน                     

ไม่เป็นธรรมหรอืไม่โปรง่ใส บุคลากรมีสิทธิและอ านาจในการทักทว้งหรอืร้องเรียนได้ 
 

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบผู้รับผิดชอบข้อมูลส าหรับตอบแบบสอบถามเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ (OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 ตามที่เสนอ และให้ส านักงานตรวจสอบภายในด าเนินการจัดท าค าสั่ง

แต่งตั้งต่อไป 

 

 

 



- ๑๘ - 

  

5.4 พิธีเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร และ 

วันพ่อแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันคลา้ยวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 

          ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดให้วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันจัดพิธีเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ 

และพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ

วันพ่อแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ การระลึกถึง                                     

พระมหากรุณาธิคุณของพระองคท์่าน ที่มีต่อปวงชนชาวไทยและร่วมแสดงความจงรักภักดี นั้น 
 

  โดยในปี 2561 ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดพิธีดังกล่าว ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร

พระชว่งเกษตรศิลป์ และอาคารแผ่พชืน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามก าหนดการที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.5 รับทราบก าหนดประชุมเพือ่ตรวจพื้นที่และเตรยีมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ 

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัครราชกุมารี ในงานพระราชทานปรญิญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลยัแม่โจ้ ประจ าปีการศึกษา 2560-๒๕61 (ครัง้ที่ 41) 
 

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปรญิญา

บัตร แก่ผูส้ าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปีการศึกษา 2560-๒๕61 (คร้ังที่ 41) ในวันศุกรท์ี่ 1 

และวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕62 เวลา ๑6.๐๐ น. ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกยีรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากส านักพระราชวังว่า มีก าหนดประชุมเพื่อตรวจพื้นที่และ

เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันอังคารที่ 11 

ธันวาคม ๒๕61 เวลา ๑3.๐๐ น. ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 1 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย                               

แม่โจ้ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการงานพระราชทานปริญญาบัตรฯ ได้ท าหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องเพื่อประชุมร่วมกับ

เจ้าหน้าที่ส านักพระราชวัง ราชองครักษ์ ทหาร ต ารวจ รวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แล้ว เสนอที่ประชุม                                                 

เพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.6 รับทราบก าหนดการพิธเีปิดงานเกษตรแม่โจ้ 85 ป ี: ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดพิธีเปิดงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร                                         

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบก าหนดการพิธีเปิด                           

งานฯ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 

 

 
 



- ๑๙ - 

  

ที่ประชุมรับทราบ และมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 

1. อธิการบดีได้มอบหมายใหร้องอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา) เป็นตัวแทน

การให้สัมภาษณ์และประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ โดยเนื้อหาในการให้สัมภาษณ์นั้น ควรให้ครอบคลุมนโยบายของ

ของการจัดงานฯ รายละเอียดกจิกรรมภายในงาน รวมถงึนโยบายการบรหิารงานของอธิการบดีคนใหม่  

2. การจัดท าประกาศนียบัตรในการประกวดต่าง ๆ ควรออกแบบให้เป็นรูปแบบเดียวกัน และ

สอดคล้องกับอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัย 

3. ในส่วนของการขอใช้พื้นที่ 907 ไร่ เพื่อใช้ในโครงการ “สวนไผ่อินทนิล Inthanin Sprit 

Bamboo Park (ISBP)” นั้น ต้องพิจารณาแผนการด าเนินการ และแนวทางการบรหิารจัดการในระยะยาวด้วย 
 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  
 

 6.1   ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป 
 

ตามที่ ได้ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้ งที่  20/2561                                        

ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ไปแล้วนั้น เนื่องจากในวัน และเวลาดังกล่าวอยู่ในช่วงการ                              

จัดงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ซึ่งผู้บริหารต้องเข้ารว่มกจิกรรมต่าง ๆ ภายในงาน นั้น  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงให้เลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 20/2561                                           

จาก วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เป็น วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม                                       

สภามหาวิทยาลัย ช้ัน 5 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

เลิกประชุม 14.00 น.  

 

                ธัญทิวา เผา่ต๊ะใจ                พัชรี ค ารินทร ์

  (นางธัญทิวา เผา่ต๊ะใจ)            (นางพัชรี ค ารินทร)์ 

         เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป                       หัวหน้างานประชุม 

  ผู้จดรายงานการประชุม           ผู้จดรายงานการประชุม         
                                      

   

   ปราณี พันธุ์วุฒิ                      กชพร ศิริโภคากจิ 

(นางปราณี พันธุ์วุฒ)ิ         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากจิ) 

                 ผู้อ านวยการกองกลาง                 รองอธิการบดี 

       ผู้ตรวจรายงานการประชุม         ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 

 

 

 

 

 


